

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กรุงเทพธุรกิจ

ไทยพาณิชย์'ผนึกจุลีสเบร่ตั้งบริษัทร่วมทุนรุกไพรเวทแบงกิง

เจาะลูกค้าเศรษฐกิจ 100 ล้านขึ้น หวัง 5 ปี เอยูเอ็ม 9 แสนล้าน

"เอสซีบี" ร่วมทุน "จุลีสเบร่" ตั้งบริษัทลูกทุนจดทะเบียน 1.8 พันล้านบาท ทำธุรกิจเวิร์ลเมเนจเม้นท์ ให้กับกลุ่มเศรษฐกิจคนไทยที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งเป้าเอยูเอ็ม 3 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือกว่า 9 แสนล้านบาทภายใน 5 ปี คาดเริ่มทำธุรกิจได้ พ.ค.นี้

บจ.เร่งประมูลงานรัฐหวังดันรายได้เข้าเป้า

บจ.กลางกลุ่มรับเหมา โครงข่ายและโทรคมนาคม เดินหน้าประมูลงานภาครัฐปีนี้ หวังผลักดันให้ผลประกอบการเติบโตตามเป้าหมาย

หนูน้อยเอลุยแบตเตอร์แสนล.

นายวศิน ไสยวรรณรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Corporate Banking กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB กล่าวว่า ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินหลักแก่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA มาตลอดทุกโครงการกว่า 6 ปีที่ผ่านมา มั่นใจว่าพื้นฐานของ EA แข็งแกร่ง จึงพร้อมสนับสนุนแผนลงทุน ปี 2560 -2562 มูลค่ารวมประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท

ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

ดอนเมืองทุ่มงบ2.2พันล.ฟื้นติกลงแล้วเก่า ปี61รายได้พุ่ง3.4พันล้านจากคิงเพาเวอร์

สนามบินดอนเมือง คาดผู้โดยสารระหว่างประเทศปี 61 โตกระฉูด กว่า 30% ตั้งเป้ารายได้ค่า PSC เพิ่ม 1.4 พัน ล. ขณะที่จะเป็นปีแรกที่รับรายได้จากสัมปทานเชิงพาณิชย์ จาก "คิงเพาเวอร์" อีก 2 พัน ล. เตรียมชงบอร์ด ทอท. ใน เม.ย.นี้ ของงบ 2.2 พัน ล. ปรับปรุงอาคารใน ปท.หลังเก่า รับผู้โดยสารเพิ่ม 10 ล้านคนต่อปี คาดเริ่มประมูล ก.ค.นี้ ก่อสร้างเสร็จปลายปี 63 ส่วนขยายเฟส 3 คาดศึกษา EIA จบปีหน้า เล็งเปิด PPP ดึงเอกชนร่วมทุน

สสว.คาด GDP SME ปี61โตสูงสุด5.5%

สสว.คาด GDP SME ปี 61 โตสูงสุดถึง ร้อยละ 5.5 หลัง GDP ไตรมาส 4 โตสูงสุดในรอบ 11 ไตรมาส ดัชนีภาพรวมตัวเลขปี 2560 โตทะลุเป้าร้อยละ 5.1 คิดเป็นมูลค่ากว่า 6.55 ล้านล้านบาท

"เอสซีจีเคมีคอลส์"เปิดตัวธุรกิจใหม่ รุกตลาดไฟฟ้าผุดโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ

เอสซีจี เคมีคอลส์ เปิดตัวธุรกิจใหม่ "โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ" เตรียมทำตลาดเชิงพาณิชย์ในปีนี้อันมีลูกค้าสนใจแล้ว 4-5 ราย รวมทั้งเจรจาความร่วมมือกับ กฟผ. ระบุดันทุนค่าไฟต่ำกว่า กฟผ. 1 บาท/หน่วย

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

"พาณิชย์"หนุนเกษตรกรต่อยอดกาแฟ แปรรูป-เปิดร้าน-ใช้สิทธิFTAส่งออก

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟภาคใต้ เน้นใช้จุดแข็งเป็นฐานปลูกกาแฟสำคัญสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งแปรรูป ทำร้านกาแฟ และพัฒนาเป็นแฟรนไชส์ เพื่อช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมชี้ช่องทางการใช้ FTA นำเข้าเมล็ดกาแฟดิบและกาแฟคั่ว และใช้เป็นใบเบิกทางส่งออกกาแฟและผลิตภัณฑ์ เผยยังได้ร่วมมือกระทรวงเกษตรฯ มูลนิธิชาวสวนกาแฟ และสมาคมกาแฟไทย ตีวงข้ามเกษตรกรรับมือเปิดเสรีกับออสเตรเลียปี 63

เดลินิวส์**29บจ.อัด6.1แสนล้านบาท. ลุยสร้าง'บ้าน-คอนโดฯ'**

นายวิชัย วีระดักพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 61 คาดว่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจากมูลค่าการลงทุนพัฒนาสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 29 บริษัท พบว่ามีมูลค่ารวมกว่า 611,800 ล้านบาท คิดเป็น 460 โครงการ แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัยแนวราบ 330 โครงการ และคอนโดมิเนียม 130 โครงการ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนเพิ่มขึ้น

'บิ๊กซี'ปรับไซนสินค้า รับกระแสรักสุขภาพ

นายวิชัย เบญญาติก รองประธานฝ่ายจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เปิดเผยว่า ปีนี้ได้ปรับพื้นที่ขายสินค้ากลุ่มอาหารใหม่ โดยแยกสินค้าสุขภาพ อาทิ อาหารแห้ง อาหารสด ผักออร์แกนิก เครื่องปรุงรสต่าง ๆ ซึ่งเดิมวางจำหน่ายแบบกระจัดกระจาย ออกมาตั้งเชลล์ขายอีก 1 หมวดหมู่ ในพื้นที่ประมาณ 200-300 ตร.ม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า หาซื้อสินค้าได้ง่าย ไม่ต้องเดินหาในหลายหมวดสินค้า โดยเบื้องต้นจะเริ่มปรับในห้างบิ๊กซีกรุงเทพฯ ปริมณฑลที่มีประมาณ 10 สาขา ก่อน ตั้งเป้าหมายช่วยผลักดันให้สินค้าหมวดอาหารมียอดขายจาก 70% เพิ่มขึ้นเป็น 72-73% ในสิ้นปี

สิงห์หนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ

นายภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร สิงห์ เวนเจอร์ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 60 ที่ผ่านมาได้จัดตั้งสิงห์ เวนเจอร์ หรือธุรกิจร่วมทุน เพื่อเข้าไปสนับสนุนการลงทุนนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตาร์ทอัพดาวรุ่งระดับโลก ใน 3 กลุ่มหลัก คือ สินค้าอุปโภคบริโภค รีเทลและโลจิสติกส์ รวมทั้งการลงทุนในระบบหรือโปรแกรมต่าง ๆ โดยเข้าถึงหุ้นประมาณ 25% เพื่อนำเทคโนโลยีและความรู้ต่าง ๆ ของสตาร์ทอัพมาปรับใช้ในกลุ่มธุรกิจของบุญรอด เพื่อช่วยให้ทันกับยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เดือนพึ่งเงินตปท.ต้นทุนเพิ่ม

นายวิโรฒ สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ต้องขอเดือนนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่เวลานี้ยังพึ่งพาเงินกู้จากต่างประเทศจำนวนมาก เพราะเมื่อดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น ทำให้จำเป็นต้องคิดวางแผนและต้องมีความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ต้นทุนจนกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง ถึงแม้ว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกเป็นขาขึ้น แต่มติคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ก็ยังมีความชัดเจนว่าอัตราดอกเบี้ยในประเทศขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกปรับขึ้นแล้ว กนง. จะต้องปรับขึ้นตามในทันที

เฮน้ำมันลงพช.ลดเงินส่งกองทุนฯ

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบให้ปรับลดอัตราค่าส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จากปัจจุบันที่จัดเก็บจากน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล ลิตรละ 0.25 บาท เหลือเพียงลิตรละ 0.10 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนดังกล่าวจะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคได้ปีละ 5,350 ล้านบาท

งบปัจจัยบวกสวนเชื่อมั้ษฐุด แม่ค้าไว้ออนไลน์แย่งตลาด

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.พ. 61 อยู่ที่ 79.3 ลดลงจากเดือนก่อนที่ 80.0 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 7 เดือน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองและปัจจัยการเมืองที่มีการเลื่อนเลือกตั้งออกไป ประกอบกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และเอสเอ็มอีเริ่มมีเสียงบ่นต่อเนื่องว่ายอดขายลดลงมากจากการแข่งขันสูงขึ้นทั้งการปรับตัวของเทคโนโลยีและธุรกิจออนไลน์เข้ามาแย่งลูกค้า

ธอส.กู้บ้านห้าโครงการ คิดดอกเบี้ยต่ำสุดแค่ 2.8%

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ในไตรมาสแรกปีนี้ธนาคารได้จัดวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 28,500 ล้านบาท สำหรับปล่อยกู้ให้ผู้ต้องการมีบ้านในทุกกลุ่มรายได้ 5 โครงการ โดยคิดดอกเบี้ยเริ่มต้นต่ำสุดเพียง 2.8% เพื่อกระตุ้นให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยของตนเอง รวมถึงผลักดันให้สินเชื่อใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย 189,000 ล้านบาท

สั่งดัชนีขีดความสามารถไทย ให้ติด'ท็อป20'ไอเอ็มดี

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ว่า รัฐบาลตั้งเป้าหมายยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยจะต้องเป็น "ท็อป 20" หรือติด 1 ใน 20 อันดับของสถาบันพัฒนาการบริหารจัดการระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มดี จากในปีที่ผ่านมาอยู่อันดับที่ 27 ใน 61 เขตเศรษฐกิจ พร้อมกับ

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ยกอันดับการจัดดัชนีดัชนีของดับเบิลยูอีเอฟ จากอันดับ 32 ใน 137 ประเทศขึ้นมาให้ดีกว่าเดิม โดยใช้โมเดลความสำเร็จที่ไทยสามารถขึ้นมาอยู่อันดับที่ 26 ของธนาคารโลก เรื่องความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก หรือดูอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งดีขึ้นถึง 20 อันดับภายในปีเดียวจากอันดับที่ 46 ในปี 59 จนไทยเป็นประเทศที่มีพัฒนาการดีที่สุด อันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศบรูไน

ไทยรัฐ

ศุลกากรเจอไซเชี่ยลล่อล่ย์ยับ รีบกลับลำแก้ประกาศ-เปลี่ยนกติกาเรียกแขก

กรมศุลกากรยอมรับประกาศฉบับที่ 60/2561 สร้างความสับสนให้ประชาชนพร้อมปรับปรุงประกาศใน 1-2 สัปดาห์นี้ แจงชัด! ผู้โดยสารทั่วไปไม่ต้องสำแดงของมีค่า ด้านนายด่านสุวรรณภูมิเผยปีที่แล้วมีนักธุรกิจสำแดงสิ่งของเพียง 80 คนเท่านั้น

"สมคิด"จี ทอท.แก้สนามบินแออัด ชูหัวหิน-ชุมพรรับโปรเจกต์วีวีวี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เผยภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ว่า ปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ของ ทอท.เพิ่มขึ้นจนเกินขีดความสามารถในการรองรับ แสดงให้เห็นว่าไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคแล้ว นอกจากนั้นให้ ทอท.เร่งแก้ไขปัญหาคความแออัดในสนามบินให้ได้ภายใน 3 เดือนนี้ และเร่งพัฒนาขยายสนามบินให้รองรับผู้โดยสารให้เพียงพอ โดยเฉพาะ 4 สนามบินที่มีปัญหาแออัด คือ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ และภูเก็ต

เคาะเปิดประมูลไฮสปีดรัฐไฟเขียวทุ่ม1.62แสนล้านสร้างทั่วประเทศ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการระบบรางของกระทรวงคมนาคม ว่าในเดือน เม.ย.นี้ กระทรวงจะเสนอโครงการระบบรางให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณานุมัติรวม 4 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 162,287 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการรถไฟทางคู่ 2 เส้นทาง คือ เด่นชัย-เชียงใหม่ และ เด่นชัย-เชียงใหม่-เชียงใหม่ และรถไฟชานเมืองสายสีแดงอีก 2 โครงการ คือสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา, ตลิ่งชัน-ศิริราช และสายสีแดงเข้ม รังสิต-ธรรมศาสตร์ ส่วนในเดือน เม.ย.-พ.ค.คาดว่าจะเสนอโครงการรถไฟทางคู่ให้ ครม.พิจารณานุมัติเพิ่มเติมอีก 2 เส้นทาง คือ เส้นทางบ้านไผ่-นครพนม และชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี

"พาณิชย์"ประเมินผลกระทบ! หากมะกันขึ้นภาษีนำเข้าเหล็ก

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์กำลังติดตามสถานการณ์การใช้มาตรการทางการค้าต่างๆ ของสหรัฐฯอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมวางแผนรับมือและลดผลกระทบจากการใช้มาตรการของสหรัฐฯ ในอนาคต ซึ่งกรณีที่สหรัฐฯจะประกาศใช้มาตรการทางการค้า โดยเรียกเก็บอากรนำเข้ากับสินค้าเหล็กและอะลูมิเนียมนำเข้าจากทั่วโลก รวมถึงไทย โดยอาศัยอำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ภายใต้กฎหมาย Trade Expansion Act of 1962

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มาตรา 232 นั้น หากมีการเรียกเก็บอากรนำเข้าจริง คาดว่าการส่งออกสินค้าทั้ง 2 รายการของไทยไป
สหรัฐฯ จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน

เปิดเงื่อนไขประมูลแหล่งก๊าซ

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า กพช.ได้รับทราบ
หลักการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและบงกชในอ่าวไทยที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทานปี
2565-2566 ตามลำดับ โดยเฉพาะเงื่อนไขหลักที่จะกำหนดในข้อเสนอของผู้เข้าร่วมประมูล (ทีโออาร์)
จะใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (พีเอสซี) และเปิดรับสมัครผู้ร่วมประมูลในเดือน เม.ย.-พ.ค.นี้
จากนั้นจะประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติเดือน มิ.ย.และเข้าสู่ขั้นตอนการประมูล-คัดเลือกผู้ชนะในเดือน ธ.ค.
นี้ เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญากับผู้ชนะการประมูลได้ในเดือน ก.พ.2562

ออกกฎหมาย"คริปโตเคอเรนซี"ในเดือน

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต.วันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา ไม่มีการพิจารณาการ
กำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลและไอซีโอเนื่องจากผลจากการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อสรุปให้ออก
กฎหมายพิเศษขึ้นมาครอบคลุมดูแลในทุกเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี โดยจะมอบหมายให้
ก.ล.ต.เป็นผู้กำกับดูแลซึ่งกฎหมายพิเศษนี้จะครอบคลุมการกำกับดูแล ทั้งไอซีโอคริปโตเคอเรนซี
รวมทั้งวางหลักเกณฑ์สำหรับผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ที่จะระดมทุนผ่านไอซีโอ ตัวกลางและผู้ที่จัดทำ
แพลตฟอร์มตลาดรอง และคุณสมบัติผู้ลงทุน ซึ่งเมื่อมีการออกกฎหมายดังกล่าวแล้ว ก.ล.ต.จะมี
การประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดทั้งหมดอีกครั้ง

เตชะความรวยเศรษฐกิจไทย'จูเลียส แบร์'จับมือไทยพาณิชย์'บริหารเงิน

"เศรษฐกิจไทยรวยขึ้นเทพ" จูเลียส แบร์ แบล็กบ็อกซ์ใหญ่สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ จับมือธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ตั้งบริษัทร่วมทุนในไทยรับบริหารเงิน ช่วยกระจายการลงทุนไปทั่วโลกมองอนาคตสดใส
อีก 5 ปีมีสินทรัพย์รับบริหาร 1.56 ล้านล้านบาท โต 2 เท่าตัว ด้านซีอีโอ จูเลียส แบร์ ยาหอมเป็นครั้ง
แรกที่ร่วมทุนกับแบงก์ต่างชาติ เลือกลง "ไทยพาณิชย์" เพียงแห่งเดียวในเอเชีย

จีเอกชนรับมือดอกเบี้ยโลกพุ่งผู้ว่าธปท.ยันไม่ขยับนโยบายการเงินไทยเร็ว ๆ นี้

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงการดำเนินนโยบาย
การเงินของ ธปท.ว่า ในบางมุมมองคณะกรรมการบางท่านอาจจะมองไปข้างหน้าค่อนข้างไกลถึงเวลาใน
การปรับอัตราดอกเบี้ย แต่ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้ ข้อความจากการประชุม กนง.ครั้ง
ที่ผ่านมายังเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายในลักษณะที่ผ่อนคลายเป็นความจำเป็นในการสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจจนกว่าจะมีความชัดเจนเช่นเดียวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เร่งขึ้น
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ก็ไม่ได้หมายความว่า กนง.จะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของไทย
ตามขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจ และพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นหลัก

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2561

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เอ็มจีซี-เอเชียดึงทุนแหปเสริมทัพอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์

นายสุทธเขต จันท์เจ็ลีย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เอ็มเอ็มเอส ศูนย์บริการครบวงจร สำหรับรถยนต์ที่หมดระยะประกัน ในเครือบริษัท มาสเตอร์กรุ๊ปคอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) หรือ เอ็มจีซี-เอเชีย หนึ่งในกลุ่มทุนยานยนต์รายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า เอ็มเอ็มเอสได้เห็นหน้าการพัฒนาธุรกิจบริการอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้ผนึกกำลังกับ ทุนแหป (TUNAP) ผู้นำด้านการบำรุงรักษารถยนต์จากเยอรมนี ในการทำตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ ทั้งผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมรถยนต์ ซึ่งตอบโจทย์ผู้ใช้รถทุกชนิดและ เพิ่มศักยภาพของการบริการหลังการขายสำหรับศูนย์บริการรถยนต์ทั่วไป โดยจะจำหน่ายผ่าน เครือข่ายของ บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย)
